

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiên, Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội xã Trà Xinh năm 2022

Sáng ngày 14 tháng 02 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Trà Xinh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Tiên, Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chủ trì.

Tại Hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự; trưởng của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã và đặc biệt là ý kiến của đồng chí Đinh Thế Hùng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Tổng hợp các ý kiến, nhận xét và đóng góp tại Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tiên, Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kết luận như sau:

1. Nghiêm túc phê bình các đồng chí: Hồ Thị Nga, Trương Thị Duyên, Lương Tấn Tài và Trương Trạm Y tế xã không tham gia Hội nghị đầy đủ theo thành phần đã được mời

Giao Văn phòng UBND xã theo dõi và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có hình thức xử lý đối với các cá nhân không tham gia Hội nghị với lý do không chính đáng

2. Về Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng UBND xã tham mưu xây dựng. Tuy nhiên, đề nghị Văn phòng UBND xã tiếp thu một số ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch để ban hành Kế hoạch đảm bảo về nội dung.

3. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

a) Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã

Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng Nông thôn mới xã năm 2022

Tổ chức phân công cho các thành viên BCD phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí theo phân công nhiệm vụ và thực hiện báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã để có hướng chỉ đạo và phấn đấu đạt 03 chỉ tiêu về nông thôn mới, gồm: tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu

chỉ số 12-Lao động có việc làm. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đề nghị công nhận các Tiêu chí đã đạt

Thực hiện làm mới mỗi thôn 01 tuyến đường bê tông xi măng do Nhà nước hỗ trợ xi măng gồm tuyến đường xóm ông Rôn đi xóm ông Sáu và tuyến đường xóm ông Quyết đi xóm ông Theo

b) Văn phòng - Thống kê xã:

Thực hiện tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, giảm nghèo và gia đình văn hoá cho từng thôn trên địa bàn xã

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành khác thuộc Ủy ban nhân dân xã trong nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số và cải thiện vị trí chỉ số cải cách hành chính. Thường xuyên theo dõi, báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã về xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Chỉ thị số 31-CT/TU của Tỉnh uỷ

Về Kế hoạch Bầu cử trường thôn nhiệm kỳ 2022-2025, giao đồng chí Trương Thị Duyên trực tiếp tham mưu và đảm bảo thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra và đảm bảo các khâu, các bước thực hiện bầu đúng theo quy định và dân chủ, khách quan. Hoàn thành trong Q 1/2022.

Xây dựng Kế hoạch họp tại địa bàn các thôn trên địa bàn xã trong tuần thứ 4 của tháng 02 năm 2022

Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trong nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hàng Quý. Tổ chức Hội nghị Sơ kết và Tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm 2022

c) Văn hoá – Xã hội xã

Giao cho Văn hoá – Thông tin xã thực hiện rà soát lại cơ sở vật chất tất cả các nhà văn hoá trên địa bàn xã báo cáo lại Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã có hướng xử lý. Phấn đấu đến cuối năm 2022 phải hoàn thành tiêu chí về Cơ sở vật chất về văn hoá

Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trong việc triển khai thực hiện các Chương trình, dự án theo chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình giảm nghèo

Giao công chức phụ trách Lao động tham mưu lãnh đạo UBND xã hồ sơ trình thẩm định đạt chuẩn tiêu chí số 12-Lao động có việc làm trong Quý II/2022. Xây dựng báo cáo và hồ sơ tiêu chí 14.3-Tỉ lệ lao động có việc làm qua đào tạo để trình thẩm định đạt tiêu chí số 14 trong Quý II/2022

Về thực hiện đăng ký và xét chọn gia đình văn hoá phải triển khai cho các hộ gia đình đăng ký ngay từ đầu năm, chậm nhất đến ngày 30/3/2022 phải hoàn thành việc đăng ký đạt gia đình văn hoá năm 2022. Tiến hành xét chọn gia đình

văn hoá năm 2022, 03 năm liên tiếp và đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện công nhận gia đình văn hoá 05 năm liên tiếp. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

Giữ vững và cải thiện để 03/03 thôn luôn đạt thôn văn hoá trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Về xây dựng và đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công nhận Hương ước, Quy ước tại các thôn. Giao đồng chí Lê Văn Tài chủ trì, phối hợp với các ban, ngành và các Tổ chức chính trị xã hội có liên quan thực hiện, Hoàn thiện trước tháng 6/2022

d) Tư pháp – Hộ tịch xã:

Tích cực công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho nhân dân. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chính sách Pháp luật cho nhân dân

Hoàn thành việc chấm điểm, cung cấp hồ sơ thẩm định và phải đảm bảo xã nhà tiếp tục đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022 và các năm tiếp theo

e) Công an xã:

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, tuyệt đối không để xảy ra các tệ nạn về ma tuý, trộm cắp, cờ bạc. Nếu để xảy ra các vụ việc phức tạp và các tệ nạn thì chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã.

Trong Quý II năm 2022 phải thực hiện dứt điểm tình trạng gia súc thả rông, phóng uế bừa bãi gây mất môi trường tại đội 1, thôn Trà Veo.

f) Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học và Mầm non xã.

Thực hiện xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí để đơn vị mình đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở giáo dục trong giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành Kế hoạch và gửi về Uỷ ban nhân dân xã trong tháng 3 năm 2022

Tham mưu hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến các Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới về giáo dục, đào tạo để gửi cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn Tiêu chí Nông thôn mới.

g) Trưởng Trạm y tế xã

Thường xuyên xây dựng và cập nhật lịch tiêm vắc – xin Covid-19 trên địa bàn xã. Báo cáo số liệu tiêm vắc-xin, trường hợp mắc, trường hợp đã khỏi bệnh Covid-19 đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã và Văn hoá – Xã hội xã

Tổ chức nhân viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khoẻ các trường hợp là F0 và F1 cách ly tại nhà trên địa bàn xã

Thực hiện xây dựng Kế hoạch phấn đấu đạt các chỉ tiêu về cơ sở y tế đạt chuẩn Quốc gia về y tế trong giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành và gửi Kế hoạch về Uỷ ban nhân dân xã trong Quý I năm 2022

h) Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt nam, các Hội đoàn thể xã và các đồng chí Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn

Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

Phối hợp các với các Thôn Trà Veo và Trà Kem năm 2022 vận động thực hiện làm mới mỗi thôn 01 tuyến đường Bê tông xi măng do Nhà nước hỗ trợ xi măng gồm tuyến đường xóm ông Rôn đi xóm ông Sáu và tuyến đường xóm ông Quyết đi xóm ông Theo. Đề nghị đồng chí Bí thư chi bộ, thôn trưởng phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn, chi hội các hội đoàn thể khẩn trương vận động nhân dân đóng góp ngày công để hoàn thành 02 tuyến đường đảm bảo

Tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi gia súc: bò, dê, lợn, trâu trên địa bàn xã không thả rông gia súc phá hoại mùa màng và gây ô nhiễm môi trường

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các Hội đoàn thể xã và các ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kết luận tại Hội nghị và thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân xã./.

Nơi nhận:

- UB MTTQ và các HĐT xã;
- BCĐ NTM xã;
- Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MN xã;
- Trưởng Trạm y tế xã;
- Các ban, ngành xã;
- CT -PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến